



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
16 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, hfocus)

- นพ. ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ประธานคกก.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ กล่าวว่า จากการประชุมคกก.ขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีรายงานว่าในปีงบประมาณ 2566 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 125 ในขณะที่มีผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาต จำนวน 2,523 รายการ และมีงานวิจัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากกว่า 50 ชิ้น ยืนยันประสิทธิผลการใช้กัญชาทางการแพทย์ พร้อมตั้งยุทธศาสตร์เพื่อศึกษาวิจัยยากัญชาสำหรับ 3 กลุ่มโรค คือ 1.กลุ่มโรคหายาก (rare diseases) 2.กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาของระบบสุขภาพ และ 3.กลุ่มโรคที่พบบ่อยต้องนำเข้ายาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อศึกษาวิจัยแล้วจะนำเข้าชุดสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, thecoverage)

- เครือข่ายนักวิชาการ องค์กรด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว แรงงาน และกลุ่มเปราะบาง 12 องค์กร ร่วมจัดเวทีเสวนา “เสียงประชาชน กบอบายมขถูกกฎหมาย : มอนนโยบายเลือกตั้ง 66” พร้อมทั้งเปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อนโยบายของพรรคการเมืองต่าง ๆ พบด้านนโยบายกัญชาเสรี ปชช. 56.1% ไม่เห็นด้วยในการปลดออกจากยาเสพติด และ 53.9% ไม่เห็นด้วยที่อนุญาตให้ปชช.ปลูกและนำมาใช้ในครัวเรือน นโยบายแอลกอฮอล์ 55.5% ไม่เห็นด้วยกับยกเลิกมาตรการควบคุมเวลาห้ามขาย 69.5% ไม่เห็นด้วยกับให้ยกเลิกการห้ามขายเหล้า/ เบียร์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 78.1% ไม่เห็นด้วยกับยกเลิกการห้ามขายห้ามดื่มในสถานศึกษา และ 61.7% ไม่เห็นด้วยกับให้โฆษณาได้อย่างเสรี และนโยบายการพนัน พบว่า 70.7% ไม่เห็นด้วยให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย และ 73.3% ไม่เห็นด้วยให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย ทั้งนี้ ผাগถึงพรรคการเมืองและรัฐบาลถึงนโยบายต่างๆ ที่ทำหรือกำลังเสนอให้อบายมขเหล่านี้ถูกกฎหมายล้วนสร้างผลกระทบมากกว่าเกิดประโยชน์ ขอให้ยึดปชช.เป็นที่ตั้ง อย่ามองแต่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ แนวหน้า

- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มติที่ประชุมให้ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสถานการณ์ไฟป่าอยู่ในระดับวิกฤติ หรือเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในขั้นรุนแรง กำชับจังหวัดประกาศห้ามเผาในทุกพื้นที่ให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเข้มงวด ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เม.ย. รวมถึงจำกัดเวลาพื้นที่และปริมาณสำหรับรถบรรทุกที่เข้าเขตเมือง จัดห้องปลอดฝุ่นแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น รวมถึงยารักษาโรคให้ทุกหน่วยงาน

- นพ.ชยานุชิต ชยางศุ แพทย์อายุรศาสตร์ประสาทวิทยาประจำศูนย์โรคระบบสมอง รพ. นวเวช กล่าวว่า มีการศึกษายืนยันว่าฝุ่น PM2.5 รวมทั้งมลภาวะชนิดอื่นในอากาศมีผลต่อการทำงานของเซลล์สมอง โดยจะไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายและเซลล์สมอง ทำให้เซลล์สมองทำงานผิดปกติ เกิดการตกค้างของสารพิษภายในเซลล์จนส่งผลให้สมองเสื่อมได้ และการศึกษาในเด็กพบว่าเด็กรวมถึงทารกในครรภ์มารดาที่อยู่ในมลภาวะสูง ต่างมีปัญหาของการพัฒนาสมอง ทั้งในแง่ความจำ ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนปัญหาด้านพฤติกรรม แนะนำให้ป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นและติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นแต่ละวันเพื่อบรรเทาปัญหา ที่สำคัญคือการแก้ปัญหาในระยะยาวซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน

- สถานการณ์ที่ จ.กาฬสินธุ์ เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อทิ้งขยะ 30 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. ล่าสุดควันไฟที่พวยพุ่งและกลิ่นเหม็นเริ่มส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจ ขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านและนายกเทศมนตรีตำบลได้ทยอยคัดกรองผู้สมัครใจอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย เบื้องต้นมีจำนวน 5 ราย พร้อมเรียกร้องภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดกลุ่มควันและมลพิษที่เกิดขึ้น และได้ติดตั้งหัวพ่นละอองน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (mgronline, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอ็ดส์ ครั้งที่ 1/2566 สธ. ร่วมกับบอร์ด สปสช. ได้เพิ่มบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพฯ ได้แก่ 1.บริการชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ส่งเสริมการตรวจที่เข้าถึงง่ายโดยสมัครใจและเป็นความลับ 2.ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีในผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 จำนวน 1 ครั้งตลอดช่วงชีวิต และใน 5 กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด ผู้ต้องขัง บุคลากรสธ. และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างรวดเร็ว ลดโอกาสป่วยรุนแรง ลดตับแข็ง มะเร็งตับ และการเสียชีวิต โดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบบีที่มียารักษาให้หายขาดได้ สามารถรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รมว.สธ. เตรียมบรรจุบริการชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม คช.ปอ.แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยกรมควบคุมโรคจะประกาศวันเริ่มให้บริการ และหน่วยบริการที่รับชุดตรวจให้ประชาชนทราบต่อไป นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างเตรียมบรรจุการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีให้อยู่ในสิทธิบัตรทอง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาเร็ว กลุ่มเป้าหมายรับบริการ ฟรี</p> <p>- พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 เข้าเป็นหน่วยร่วมบริการกับ สปสช. เพื่อให้บริการประชาชนสิทธิบัตรทองที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและบำบัดทางการแพทย์ และสนับสนุนการจัดหานักจิตวิทยาเพิ่ม เมื่อพบ.ตรวจรักษาและพิจารณาว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาจากจิตแพทย์จะส่งไปยังสายด่วนสุขภาพจิต หรือสถาบันสถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ เพื่อดำเนินการและโทรให้คำปรึกษาตามเวลา ทำให้การบริการสุขภาพจิตไปถึงคนไทยมากขึ้น</p>	
<p>ผลการดำเนินงานของ รมว.สธ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ch3plus, plewseengern)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษก สธ. เผยการศึกษาผลการดำเนินงานของรมว.สธ. ก่อนหมดวาระ สุ่มตัวอย่างทั้งในบุคลากรและประชาชน พบนางองค์กรต่อสู้โควิด 19 สำเร็จ ยกระดับบริการสุขภาพพร้อมดูแลขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และมีข้อเสนอแนะให้ทำความเข้าใจนโยบายกัญชาทางการแพทย์และควบคุมการนำไปใช้ในทางที่ผิด</p>	-
<p>วิจัยช็อกกำลังน้อยเหตุทำป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, hfocus, thansettakij)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนานัยเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลศึกษาวิจัยภาวะโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย ปี 2562 พบว่า การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะจาก 5 โรคไม่ติดต่อคือ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และโรคมะเร็งเต้านม มากถึง 298,000 ปี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย 13,200 คน เป็นเพศชาย 6,700 คน เพศหญิง 6,500 คน แนะนำให้เพิ่มกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ ซึ่งทำได้ในชีวิตประจำวัน และออกกำลังกาย ควบคู่กับกินอาหารตามหลักโภชนาการ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อได้</p>	-
<p>1 ใน 25 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันสูงกลายเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์วันไตโลก ปี 2566 ภายใต้ คำขวัญ "ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง" โดยข้อมูลปี 2565 พบ 1 ใน 25 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงกลายเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่ จึงมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความตระหนักให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตให้ดี งดการกินยาชุดแก้ปวด ยาสมุนไพร ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน และใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์</p>	-
<p>Expo 2025 Osaka Kansai</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติให้ สธ. ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566-2569 รวมทั้งสิ้น 867.88 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 เม.ย.- 13 ต.ค. 2568 ภายใต้แนวคิด "ยิ้มสยาม" วิมานไทย 5 โชน แสดงศักยภาพด้านสาธารณสุขไทย เปิดช่องทางสร้างรายได้มหาศาลในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอื่นๆ ในอนาคต</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โครงการ USO ของ กสทช.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (กท.ธุรกิจ, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, ผจก., โพสต์ทูเดย์)</p> <p>- ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เผย จากการประชุมบอร์ด กสทช. ทหารเรือแผนอนุมัติงบประมาณ 3,850 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2565-2570) ให้ สธ. วานนี้ (15 มี.ค.) ยังไม่ได้ข้อสรุป ที่ประชุมจึงนัดประชุมโครงการย่อยภายใต้แผน USO 13 โครงการอีกครั้งในวันที่ 29 มี.ค.66 ซึ่งแจ้งว่าโครงการนี้ไม่ได้ขออนุมัติในวาระที่ตนเป็นประธาน กสทช. แต่เป็นโครงการเสนอแผนต่างจากบอร์ด กสทช. ชุดที่แล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.65 มีการจัดทำแผนจากผู้แทน 24 หน่วยงาน แพทยสภา กรมบัญชีกลาง ดีอี สปสช. จึงต้องได้ข้อสรุปโดยเร็วเพราะจะครบ 1 ปีแล้ว ความเร่งรีบเพราะต้องมีการจัดหางบประมาณ ไม่ใช่เพราะประเด็นการเมืองอย่างที่เข้าใจกัน</p>	-
<p>กรมเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มนอกบัตรทอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, thebangkokinsight, thecoverage)</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. เผย กรม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.ฎ. 4 ฉบับ ที่มติบอร์ด สปสช. เสนอเมื่อวันที่ 9 มี.ค.66 กำหนดให้ผู้ประกันตน ข้าราชการ พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการ กทม. ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ขั้นตอนต่อไปจะส่งร่าง พ.ร.ฎ. 4 ฉบับไปยัง สนง.คกก.กฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณา ก่อนส่งไปยังสำนักเลขาธิการ กรม. เพื่อเสนอทูลเกล้าฯ ต่อไป การออก พ.ร.ฎ.จะเป็นการแก้ไขปัญหายั่งยืน ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีกในอนาคต</p>	-
<p>เผ่าระวังผู้ป่วยจากกัมมันตรังสีซีเชียม-137</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., news1live, sondhitalk)</p> <p>- นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปราจีนบุรี เผย ขณะนี้ทางจังหวัดได้ระดมค้นหาเครื่องซีเชียม-137 ตามร้านขายของเก่าและโรงงานต่างๆ ตั้งรางวัล 5 หมื่นบาทสำหรับคนแจ้งเบาะแส ฝ่ายสาธารณสุขเผ่าระวังตามคำสั่งของปลัด สธ. เผ่าระวังทุก รพ. จนถึง รพ.สต. ทุกแห่ง เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีประวัติทำงานในโรงงานดังกล่าว ดูข้อมูลย้อนหลังไป 1 เดือน พบว่ายังไม่มีรายงานผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย ทั้งนี้ ได้เรียกประชุมศูนย์ EOC เตรียมพร้อม หากพบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยจะส่งตามระบบ คือ รพ.นพรัตนราชธานี และรพ.รามธิบดี กทม.</p>	-
<p>วันนอนหลับโลก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยได้จัดกิจกรรม "วันนอนหลับโลก" World Sleep Day 2023 ; Sleep is Essential for Health การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรงเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการนอนหลับ แนะนำการนอนที่ถูกวิธี ณ โถงชั้น M อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ รพ.จุฬาฯ</p>	-
<p>1 ผู้ให้ช่วยได้ 8 ชีวิต</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ คันปากอยากเล่า</p> <p>- กล่าวถึงผู้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนใจและหัวใจ และได้กล่าวขอบคุณนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ที่ขับเครื่องบินไปรับอวัยวะมาช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งภารกิจหัวใจติดปีกบินมากกว่า 40 ไฟลต์บิน ช่วยได้ร้อยละชีวิต จนได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภาอากาศไทย พร้อมขอเชิญชวนประชาชนบริจาคอวัยวะ 1 ผู้ให้ ช่วยได้ 8 ชีวิต ที่ https://www.organdonate.in.th/donate/channel</p>	-
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ระบุสิ้นปี 2566 โควิด 19 จะไม่ถือเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลกอีกต่อไป พร้อมสรุป 3 ประเด็นหลักที่ได้รับจากการระบาดทั่วโลก คือ 1.ความสำคัญของการสาธารณสุขทุกประเทศควรลงทุนในระบบการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพ 2. ความสำคัญของการวิทยาศาสตร์และอันตรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมือง เช่น หน้ากากอนามัย วัคซีน และการล็อกดาวน์ และ 3. ความสำคัญของการร่วมมือ โดยสาเหตุหนึ่งในการระบาดมาจากการขาดความร่วมมือและการประสานงานจากประชาคมระหว่างประเทศ เป็นเหตุให้องค์การอนามัยโลกต้องทำข้อตกลงเกี่ยวกับโรคระบาดให้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อทำงานร่วมกันในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อโรคระบาดในอนาคต</p>	-